



ประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

\*\*\*\*\*

ตามที่เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๐ เทศบาลตำบลโพนแพง จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองช่างเทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโพนแพง ขอแจ้งเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงตามลำดับคะแนนสูงสุดมาต่ำสุดตามลำดับ
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๓. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี ผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หากภายหลังตรวจสอบพบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างได้ และได้รับการแต่งตั้งแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลโพนแพง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งกรณีที่ยังไปแล้ว จะไม่มีสิทธิเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่แต่งตั้งต่อไป
๔. ผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพนแพง ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) และจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างกับเทศบาลตำบลโพนแพง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายเสมอ จักริษา)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนแพง



บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
สังกัด กองช่าง เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร  
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลโพนแพง ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๓ ภาค	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
๐๑	นายจตุรงค์ ฟองอ่อน	๘๓.๔๕	๑	

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายสามชัย ชาไมล์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโพนแพง